



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 46 ฉบับที่ 16,608 ประจำวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ราคา 5 บาท

หน้า ๑

นพล.โชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ค้นแบบผลิตจากสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ลานวิ
ดีไอฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.พรพรรณวิ
พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล. พร้อมด้วย
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณะบดีภาคสำนักวิชาวิทยา
ศาสตร์เครื่องสำอาง พร้อมเจ้าหน้าที่ นักศึกษา จัด
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลงาน
วิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(Chianing Rai Signature Cosmetics by
MFU) แสดงผลงาน นวัตกรรมเครื่องสำอาง ที่
เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของสำนักวิชาการ ที่
นำเอาพืชสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
มาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง
ใช้แล้วเห็นผล จนรู้สึกได้ด้วยตัวเองและคนรอบ

ข้าง พร้อมทั้งตั้งโต๊ะให้บริการ สาธิต ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้การเลือกใช้เครื่องสำอาง
อย่างถูกวิธี ถูกต้องและปลอดภัย พร้อมตอบ
คำถามปัญหาข้อข้องใจในเรื่องเครื่องสำอางและ
ความงามจาก อาจารย์ ดร.นภัสสร กุมาร ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเครื่องสำอาง (BEAUTE RECIPE) นอก
จากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ เปิดตัว
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME เครื่องสำอาง
ไทยและเชียงราย การให้ความรู้กลยุทธ์เครื่อง
สำอาง และความงามจากสินค้าเกษตรแปรรูป
และการสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ธุรกิจเงินล้าน
จากอาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

ดร.พรพรรณวิ พรหมนารท กล่าวไว้ ด้วย
ความมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดวิจัยของ ภาคสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.จนได้ผลิตภัณฑ์ที่
ทรงค่า ตอบสนองความต้องการของตลาด จึงได้นำมา
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และยัง
เป็นการเปิดตัวเครื่องสำอางดูแลผิวหน้าสูตรพรีเมียม
จากลานาติน มีส่วนผสมจากสถานศักดิ์ทางธรรมชาติ
สารสกัดจากสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
เชียงราย เช่น ชา กาแฟ เมล็ดลำไย ฝรั่ง หน่อ
บัวหลวง และแมกกระดังงา เป็นต้น นอกจากนี้
ยังเป็นการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจาก
สารสกัดจากข้าวมีสี "ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจาก
สารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย (แชมพู ครีมนวดผม
และแฮร์โทนิค) ได้รับรางวัลหลายเวที อาทิ 1.รางวัล
เหรียญทอง Gold Medal จากงาน 2015
Kaohsiung International Invention & De-
sign Expo (KIDE 2015), 2.รางวัล Special
Prize จาก Eurobusiness, -Haller, ประเทศ
โปแลนด์ และ 3.รางวัล Special Prize จาก Euro
Invent, ประเทศโรมันเนีย และรวมถึงการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นผลผลิตของ มฟล.ที่ควรเผยแพร่
สู่สาธารณชนให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน.